



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 กันยายน 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน กรุงเทพธุรกิจ	งานราชพิธีถวายพระเพลิงฯ -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. เปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ว่า สธ.ได้ตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมให้การดูแลผู้ที่มีส่วนร่วมงานพระราชพิธีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดจุดและหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 3 ส่วน คือ 1.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ กทม. รพ.เหล่าทัพ รพ.มหาวิทยาลัย รพ.เอกชน แพทยสภา มูลนิธิ และจิตอาสา จัดหน่วยแพทย์ประจำบริเวณรอบมณฑลพิธี 21 จุด และประจำพระเมรุมาศจำลอง-ซุ้มดอกไม้จันทร์ 113 จุด เป็นจุดปฐมพยาบาล ทีมกู้ชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง พร้อมรถพยาบาล ระบบการส่งต่อ-ส่งกลับผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่ 24 ต.ค. จนเสร็จสิ้นพระราชพิธี 2.กรมแพทย์ทหารบกจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และชุดทีมเดินเท้าดูแลกำลังพลในรั้วขบวน และ สธ.ดูแลประชาชนรอบนอก และ 3.ศูนย์ปฏิบัติการร่วมการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกับตำรวจจราจร กรมแพทย์ทหารเรือ เตรียมแผนการส่งกลับกรณีฉุกเฉิน เส้นทางทั้งทางบกและทางน้ำ รวมทั้งการติดต่อสื่อสาร และการประสานร.รับ-ส่งต่อ ส่งกลับให้ผู้ป่วยฉุกเฉินไปถึงรพ.เร็วที่สุด โดยจะร่วมฝึกซ้อมในวันที่ 7 ต.ค. และซ้อมใหญ่ 21 ต.ค.นี้
ข่าวสด	-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำประชาชนเตรียมความพร้อมทั้งกายใจ ดังนี้ 1.ตั้งใจ ตั้งสติ หมั่นทำกิจกรรมที่เป็นสาธารณกุศล 2.ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน แล้วนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะทำให้เกิดความสุขที่ยั่งยืน 3.ติดตามข่าวสารจากทางราชการเป็นระยะ โดยเฉพาะพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความภาคภูมิใจแก่ตนเองและครอบครัว 4.พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ 5.หมั่นออกกำลังกาย ทำกิจกรรมที่คลายเครียดต่างๆ และ 6.ใช้เวลาว่างทำกิจกรรมกับครอบครัวให้เป็นประโยชน์ ไม่อยู่คนเดียว
ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	คลินิกหมอครอบครัว -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ร่วมมือกับราชวิทยาลัยแพทยเวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นเวชศาสตร์ครอบครัวสำหรับแพทย์ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว เพื่อเติมเต็มแพทยเวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการประชาชนได้อย่างเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ ได้รับการบริการอย่างรอบด้านทั้งการส่งเสริม รักษา ป้องกัน ฟันฟู ประชาชนทุกคนได้มีแพทย์ประจำตัวตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ ปัจจุบันอบรมไปแล้ว 5 รุ่น 556 คน ตั้งเป้าในปี 2569 จะมีหมอครอบครัว 6,500 ทีม ดูแลประชาชน 65 ล้านคน
มติชนออนไลน์	การปรับเปลี่ยนผู้บริหาร สธ. -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ใกล้เกษียณอายุราชการเดือน ก.ย.นี้ และกรม.แต่งตั้งให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แต่บุคลากร สธ. ขอให้กลับมาทำงานสานต่อนโยบายคลินิกหมอครอบครัว การบริการระดับปฐมภูมิ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ล่าสุดมีข่าวว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ทาบตามให้นพ.โสภณเป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนต.ค.เป็นต้นไป สำหรับ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี เลขาธิการ รมว.สธ. กรม.รับทราบแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษา รมว.สธ. ตั้งแต่ 26 ก.ย. 2560 ที่ผ่านมา โดยมีพญ.มยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นเลขานุการฯ แทน
ข่าวสด	การพัฒนาศักยภาพสมุนไพรรักษาโรค -เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวว่า รัฐบาลได้อนุมัติงบฯ กลางเพิ่มเติมปี 2560 ในโครงการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ และโครงการสมุนไพรรักษาโรคกลุ่มจังหวัด วงเงิน 1,258,012,400 บาท ให้แก่ 8 หน่วยงาน และ 18 กลุ่มจังหวัด เพื่อลงทุนในการพัฒนาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรแบบครบวงจรหนึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวคือ การเปิดศูนย์การค้า (เฮาต์เลด) สมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์จาก

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน</p> <p>ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>ไทยรัฐ</p>	<p>สมุนไพรมะเร็ง ในโรงพยาบาลศูนย์ 13 แห่ง เหมือนกับ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เพื่อขยายตลาดให้ครบทุกภูมิภาคทั่วประเทศ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ จัดทำร่างยุทธศาสตร์การเพิ่มศักยภาพตลาดสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 มีเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศส่งออกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรชั้นนำของอาเซียน และมูลค่าของวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 เท่าภายในปี 2564</p> <p>-เสนอข่าว นายพิสิฐ รังสฤษฏ์วุฒิกุล เลขาธิการ สมอ. เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จัดทำโครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสมุนไพรไทยแลนด์ 4.0 ให้มีคุณภาพระดับสากล มุ่งเน้นให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรและน้ำมันหอมระเหยมีมาตรฐาน ตั้งเป้าปี 2565 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในการส่งออกวัตถุดิบสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพของอาเซียน โดยเริ่มจากสมุนไพรที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5 ชนิด ประกอบด้วย โพล โบบัวบก ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และกระชายดำ และจัดส่งต้นฉบับร่างมาตรฐานดังกล่าวให้สมอ.นำเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการรายสาขาที่ 74 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พิจารณากลับกรอง ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จและประกาศใช้ได้ภายในปี 2561</p> <p>ทั้งนี้ สมุนไพรที่สมอ.ประกาศเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วมี 7 ชนิด ได้แก่ น้ำมันโพล น้ำมันดอกทานตะวัน น้ำมันตะไคร้ น้ำมันตะไคร้หอม น้ำมันผิวมะกรูด น้ำมันใบมะกรูด และน้ำมันโหระพา ซึ่งมีแผนปรับปรุงมาตรฐานในปี 2561 ให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>เตือนโฆษณาเครื่องสำอาง</p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ อย. เปิดเผยว่า ตามที่อย.พบข้อความโฆษณาเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ สื่อไปทางไสยศาสตร์ความเชื่อต่างๆ ที่ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเครื่องสำอาง เป็นข้อความที่เป็นเท็จ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด จึงเป็นการโฆษณาที่ฝ่าฝืนกฎหมาย จะมีความผิดตามพ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>สุขภาพผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต ให้คำแนะนำว่า ผู้สูงอายุที่มักใช้เวลาอยู่หน้าจอโทรทัศน์หรือโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ได้ใช้ความคิดหรือทำอะไรอย่างอื่น จะเป็นผลลบต่อสุขภาพกายและใจอย่างรวดเร็ว เพราะร่างกายไม่ได้เคลื่อนไหว ควรหางานอดิเรกหรือกิจกรรมเสริมอย่างอื่น ด้วยหลักสำคัญ 6 ข้อที่ทำให้สุขภาพดี คือ 1) ให้เคลื่อนไหว 2) ใจใฝ่รู้ 3) จิตคือให้ 4) มุ่งผูกมิตร 5) มีสติใส่ใจ และ 6) ดูแลสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกัน ครอบครัว สังคมและท้องถิ่นต้องร่วมประสาน เสริม สนับสนุนผู้สูงอายุหลังเกษียณด้วย</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>การเข้าถึงยา</p> <p>-เสนอข่าว สถาบันนวมมีบุ๊คส์อินโนเวชั่น จะจัดสัมมนา "มิติใหม่แห่งการดูแลสุขภาพด้วยวิถีแพทย์ทางเลือก" โดยมี นพ.เทวัญ ธาณิรัตน์ ผอ.สำนักการแพทย์ทางเลือก กรม การแพทย์แผนไทยฯ เป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้และแนวทางการดูแลสุขภาพด้วยวิถีแพทย์ทางเลือกที่ถูกต้อง ในวันที่ 14 ต.ค. 60 ณ นวมมีบุ๊คส์เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์</p>
<p>ไทยรัฐ</p>	<p>ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากเลือด</p> <p>-เสนอข่าว ร.อ.นพ.สมชาย ธนะสิทธิชัย ผู้ช่วยผอ.ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และหัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้เริ่มโครงการวิจัยพัฒนาวิธีคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ โดยการตรวจสอบบ่งชี้ในเลือด ซึ่งได้รับเงินทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนหลายแห่ง เป็นคนละชนิดกับการตรวจเลือดเพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็งที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ใช้เพื่อติดตามการเกิดโรคซ้ำหรือดูการตอบสนองในการรักษา หากงานวิจัยประสบความสำเร็จ คาดว่าจะช่วยให้ประเทศไทยมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมแบบใหม่ที่เข้าถึงได้ง่ายเหมือนการตรวจสุขภาพประจำปี</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>รพ.ราชวิถี จัดงานวันหัวใจโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี จะเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ร้อยใจรัก ปันหัวใจ... ให้ชีวิตผู้ป่วยโรคหัวใจ ที่รพ.ราชวิถี เนื่องในวันหัวใจโลก 29 ก.ย. นี้ โดยมีการจัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพ คัดกรองความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดให้แก่ผู้ร่วมงานฟรี และแนะนำประชาชนดูแลตัวเองให้ห่างไกล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	โรคหัวใจ ด้วยการดูแลสุขภาพจิตใจให้แจ่มใส ไม่เครียด ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หมั่นสังเกตอาการตัวเองเพื่อหาความผิดปกติ หากมีควรพบแพทย์ งดอาหารไขมันสูง เติมน้ำมันปลา งดการสูบบุหรี่และดื่มสุรา
กรุงเทพธุรกิจ	<p>งานวันเภสัชกรโลก</p> <p>- เสนอข่าว สมาเภสัชกรรม ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.รังสิต และสำนักบริหารการสาธารณสุข จัดงานวันเภสัชกรโลก (World Pharmacist Day 2017) ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รมรณรงค์เรื่องเภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้อย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน พร้อมจัดงานประชุมวิชาการหัวข้อ “From Research to Pharmaceutical Care” ในวันที่ 25 และ 27 ก.ย. 2560 ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานทั่วประเทศ และส่งเสริมบทบาทของเภสัชกรในการบริหารทางเภสัชกรรม ช่วยลดความสูญเสียจากการใช้ยาซ้ำซ้อนและภัยจากยาตกกันที่อาจก่อให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีวิตได้</p>
สยามรัฐ คอลัมน์ ไช้ประเด็นโซ เชียล	<p>น้ำผักผลไม้รักษามะเร็ง</p> <p>- เสนอบทความกรณีมีการส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เรื่องผู้ป่วยมะเร็งรับประทานน้ำผักผลไม้ซึ่งเป็นสูตรจากในวัง 2 สัปดาห์แล้วก้อนมะเร็งเล็กลงหรือหายไป ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่มีหลักฐานยืนยันเหตุการณ์ตามที่กล่าวอ้าง และไม่มีหลักฐานงานวิจัยสนับสนุนข้อมูลดังกล่าว โดยข้อมูลจากออย.ระบุว่า การรับประทานน้ำผักผลไม้ไม่สามารถรักษามะเร็งให้หายขาดได้ แต่มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดมะเร็งและโรคอื่นๆ โยอาหารจากพืชยังช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวจากมะเร็ง และบรรเทาผลข้างเคียงจากเคมีบำบัดได้ จึงขอเตือนผู้บริโภคอย่าได้หลงเชื่อ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้อง</p>
ไทยโพสต์ มติชนออนไลน์	<p>ใช้ชিকা กทม.</p> <p>- เสนอข่าว สำนักอนามัย กทม. เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสชิกาในพื้นที่ กทม. ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ก.ย. 2560 พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสชิกา 60 ราย ใน 27 เขต ในจำนวนนี้ พบหญิงตั้งครรภ์ติดเชื้อไวรัสชิกา 4 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบและติดตามอาการ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>ใช้หวัดใหญ่ H1N1 ในเมียนมา</p> <p>- เสนอข่าว สื่อทางการเมียนมา รายงานว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรค ใช้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H1N1 เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตแล้ว 38 ราย จากผู้ป่วยประมาณ 400 รายทั่วประเทศ ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในย่างกุ้ง เอียวดี และพะโค</p>
The Nation	<p>ใช้หวัดนกในลาว</p> <p>- เสนอข่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์การเกิดโรคใช้หวัดนกในสปป.ลาวและประเทศเพื่อนบ้านอย่างใกล้ชิด กรณีมีสัตว์ปีกป่วยหรือตายจำนวนมาก ให้มีการรายงานต่อหน่วยงานในพื้นที่และกระทรวงฯ</p>
ผู้จัดการออนไลน์	<p>พยาธิกลุ้มเนื้อระบาดกัมพูชา</p> <p>- เสนอข่าว กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชา ยืนยันว่า เกิดการระบาดของโรคพยาธิกลุ้มเนื้อ ในพื้นที่ จ.กำปงธม ทางตอนกลางของกัมพูชา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย เข้ารักษาตัวในรพ. 25 คน สาเหตุมาจากการรับประทานเนื้อสัตว์ดิบหรือปรุงไม่สุก</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch